

ชื่อผลงาน รูปแบบการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมสู่ความเป็นเลิศ ของโรงเรียนบ้านดอน
(นุ้ยนิธยาคาร) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
ผู้รายงาน นายกำธร ศรีแสน
ปีการศึกษา 2563

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

การวิจัย เรื่อง รูปแบบการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมสู่ความเป็นเลิศ ของโรงเรียนบ้านดอน (นุ้ยนิธยาคาร) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 โดยมีวิธีดำเนินการวิจัย 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาองค์ประกอบการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนบ้านดอน (นุ้ยนิธยาคาร) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 โดยสอบถามผู้เชี่ยวชาญ รวมจำนวน 7 คน ขั้นตอนที่ 2 การสร้างและพัฒนารูปแบบการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมสู่ความเป็นเลิศ ของโรงเรียนบ้านดอน (นุ้ยนิธยาคาร) โดยใช้เทคนิคเดลฟาย (Delphi technique) จากผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 17 คน และ ขั้นตอนที่ 3 การศึกษาผลการใช้รูปแบบการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนบ้านดอน (นุ้ยนิธยาคาร) โดยการสนทนากลุ่มผู้เชี่ยวชาญ (Focus group discussion) จำนวน 17 คนเพื่อประมวลความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบรูปแบบ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย (μ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) ค่ามัธยฐาน (Median) และค่าพิสัยระหว่าง ควอไทล์ (Interquartile range)

ผลการวิจัย พบว่า

1. องค์ประกอบการบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนบ้านดอน (นุ้ยนิธยาคาร) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 โดยภาพรวม พบว่า ระดับความคิดเห็นขององค์ประกอบการบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนบ้านดอน (นุ้ยนิธยาคาร) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการบริหารแบบมีส่วนร่วม รองลงมา คือ ด้านคุณภาพครู และด้านคุณภาพนักเรียน มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด

2. รูปแบบการบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนบ้านดอน (นุ้ยนิธยาคาร) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 มีองค์ประกอบ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณภาพนักเรียน ด้านคุณภาพครู คุณภาพการจัดการ และ ด้านการบริหารแบบมีส่วนร่วม

3. ผลการใช้รูปแบบการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนบ้านดอน (นุ้ยนิธยาคาร) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 พบว่า ประสิทธิภาพของรูปแบบที่สร้างขึ้น ในด้านความเหมาะสม และด้านความเป็นไปได้ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ทุกด้าน